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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567   

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 รายชื่อผู้ประชุม    
1 นายกมล  เหลือล  า ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง กมล  เหลือล  า  
2 นายชาญชัย สิงห์คลี รองประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ชาญชัย  สิงห์คลี  
3 นายหมื่น  สืบเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 หมื่น  สืบเพชร  
4 นายวัลลภ  เลิศพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 วัลลภ  เลิศพันธุ์  
5 นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 อ่อนจันทร์  ใจหาญ  
6 นายพุทธา  เค้าซื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 พุทธา  เค้าซื่อ  
7 นายถวัลย์  แสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ถวัลย์  แสนศรี  
8 นายประเทือง  ยางเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ประเทือง  ยางเงิน  
9 นายสังเวียน  พรมสูงยาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สังเวียน  พรมสูงยาง  
10 นายพิสิษฐ  กล้าจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 พิสิษฐ  กล้าจิต  
11 นางหนูไกล  อีสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 หนูไกล  อีสา  
12 นายสุเทพ  อะทาโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สุเทพ  อะทาโส  
13 นายโกศล  นามโร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคูเมือง โกศล  นามโร  
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นางถนอม  ค าชาย นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ถนอม  ค าชาย  
2 นายอัมพร  สิงห์คลี รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง อัมพร  สิงห์คลี  
3 นายปรีชา  ไม้หอม รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ปรีชา  ไม้หอม  
4 นายประดิษฐ์  พรมสูงยาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ประดิษฐ์  พรมสูงยาง  
5 นางสุวรรณีย์  เชียงศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สุวรรณีย์  เชียงศรี  
6 นายนิติศาสตร์  ค าชาย ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง นิติศาสตร์  ค าชาย  
7 นายวิชัย  มุริกานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง วิชัย  มุริกานนท์  
8 นายจ านงค์  พรมสุข หัวหน้าส านักปลัเทศบาล จ านงค์  พรมสุข  
9 นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา จักราวุธ  แสงสุรินทร์  
10 น.ส.ณฐพรรณชนก เดชโคตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ณฐพรรณชนก เดชโคตร  
11 นางชนากานต์  โมคภา นิติกรช านาญการพิเศษ ชนากานต์  โมคภา  
12 นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิราวัลย์  ไชยพิมพ์  
13 นางสายมะณี  แก้วแหวน คร ู สายมะณี  แก้วแหวน  
14 น.ส.จารุวรรณ ก้องเสียง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ จารุวรรณ ก้องเสียง  
15 นางบัวไล วงค์อามาตย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน บัวไล วงค์อามาตย์  
16 นางสาววิภาพร  สีหานาม นักทรัพยากรบุคคล วิภาพร สีหานาม  
17 นายสายชล พลสิม นักวิชาการวัฒนาธรรม สายชล พลสิม  
18 นางสาววิจิตรา สาสนาม เจ้าพนักงานธุรการ วิจิตรา  สาสนาม  
19 ว่าที่ ร.ต.ทินวัฒน์  แก้วแหวน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทินวัฒน์  แก้วแหวน  
20 นางเนตรลดา แก้วร่องค า ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ เนตรลดา แก้วร่องค า  
21 นางกุลปรียา  นันทวงค์ ผช.นักทรัพยากรบุคค กุลปรียา  นันทวงค์  
22 นางสุพัตร ศรีบุญ นักวิชาการศึกษา สุพัตร ศรีบุญ  
23 นางสาวศิวลักษณ์ พรหมอินทร์ ผช.การเงินและบัญชี ศิวลักษณ์ พรหมอินทร์  
24 จ.ส.อ.ณรงค์ชัย  วรรณะสินธ์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ณรงค์ชัย  วรรณะสินธ์  
25 นายแมน  สมภูงา เจ้าพนักงานธุรการ แมน  สมภูงา  
26 นางรุ่งอรุณ  บุญขันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา รุ่งอรุณ  บุญขันธ์  
27 นางสาววราภรณ์  วัฒนภักดี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน วราภรณ์  วัฒนภักดี  
     
     
     

 
 ผู้มาประชุม  13 คน 
 ผู้ลาประชุม  - คน 
 ผู้ขาดประชุม  -  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  27 คน 
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เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายโกศล  นามโร    เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เลขานุการสภาฯ   และเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองตามระเบียบวาระการประชุม 
 
นายกมล  เหลือล ้า      สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
ประธานสภาฯ ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองทุก

ท่านครับ วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่1 ประจ าปี 
2566 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1/2567 ประจ าปี 2567 และขอเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม ต่อไปนี   

       
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามญั สมยัที่ 1 
.............................................. 

  ด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ครั งแรก ประจ าปี 2566 เมื่อวันท่ี 27  กุมภาพันธ ์2566  ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมือง สมัยสามญั สมยัที่แรก ประจ าปี 2567 ตั งแต่วันท่ี 1กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มี
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

ฉะนั น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัย
สามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี 2567 ตั งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

  

ประกาศ ณ  วันท่ี  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2567 
                         
                                                             กมล  เหลือล  า 

            (นายกมล   เหลือล  า) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกมล  เหลือล ้า      วันนี เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2567 และในวันนี ก็มีเรื่องที่จะ 
ประธานสภาฯ   แจ้งในที่ประชุมทราบขอเชิญท่านปลัดได้น าเรียนครับ   
   
นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่ประชุมในวันนี ผมมีเรื่องท่ีแจ้งให้ทราบครับเราได้พนัก 
ปลัดเทศบาล   งานใหม่ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและก็ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิจิตรา  

สาสนาม ซึ่งได้สอบคัดเลือก ได้เลื่อนต าแหน่ง เป็นนักจัดงานการทั่วไป ซึ่งก็เป็น
ความก้าวหน้าของน้องก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับที่ได้รับต าแหน่งใหม่ขอ
น าเรียนที่ประชุมได้ทราบครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  
      24 สิงหาคม 2566 (ครั งที่ผ่านมา)  
นายกมล  เหลือล ้า      ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3ครั งที2่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
ประธานสภาฯ เลขาสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมกล่าวเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งให้ท่าน

สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้วจ านวน 22 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมมีท่านใดมีความ
ประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายกมล  เหลือล ้า      หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ   คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที2่ ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 
      ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายการงานการประชุมโปรดยกมือขึ นครับ  
 
ที่ประชุม     มีมติรับรอง รายงานกาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ าปี 2566 เป็น

เอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ    

        
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     3.1  ญัตติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป                   

นายกมล  เหลือล ้า      ระเบียบวาระนี เป็นเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2567ของสภา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลต าบลคูเมือง ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 
นายโกศล  นามโร     ระเบียบวาระที่ 3 ขอชี แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกได้ทราบทั งในญัตติ 
เลขานุการสภาฯ   3.1 ญัตติก าหนดจ านวนประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่14 พ.ศ.  2562  มาตรา 24 วรรคแรกบัญญัติ “ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี ให้
สภาเทศบาลก าหนด และมาตรา 24 วรรคสี่ บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องไดรับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 
21 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละป”ี โดยให้น าความในข้อ11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว  



 
-5- 

 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไป
ไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่ มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ทางเลขาสภาฯ ได้มีการ
จัดท าร่างการก าหนดสมัยประชุม สภาไว้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่ง
เอกสารได้แจกให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆ กันครับ ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเสนอหรือ
ท่านสมาชิกจะเอาตามร่างตัวอย่างท่ีได้แจกให้ทุกท่านก็ได้ครับให้ทุกท่านได้พิจารณา
ไปพร้อมๆ กันครับส าหรับการก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2567 ดังนี  
- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2567 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2567 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2567 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2567 เริ่มประชุมวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  2568 – 2 มีนาคม 2568 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ให้ทุกท่านได้ดูเป็น
ตัวอย่างครับ 

 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้สอบถามที่ประชุมว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี2567  
ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านปลัดได้ชี แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบไปแล้วนั นก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ 

เสนอครับว่าในปี 2567 เราจะก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 2 ,3,4 และสมัยถัดไปเป็น
ห่วงเดือนไหนดีขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอครับ 

 
นายสุเทพ  อะทาโส      ได้เสนอว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาของปี 2567 ผมขอเสนอดังนี ครับ 
สภาเทศบาลเขต2  -    สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30  
           พฤษภาคม 2567 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 
สิงหาคม 2567 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 
พฤศจิกายน 2567 

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2567 เริ่มประชุมวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  2566 – 2 มีนาคม 2568 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  
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นายกมล  เหลือล ้า      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมท่านสุเทพ  อะทาโส ได้เสนอไป 
ประธานสภาฯ   แล้วนั น ขอผู้รับรองครับ 
 

นายพิสิษฐ  กล้าจิต      ได้รับรองว่า ขอรับรองตามท่ี ท่านสุเทพ อะทาโส เสนอครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2   
 

นายสังเวียน  พรมสูงยาง     ได้รับรองว่า ขอรับรองตามท่ี ท่านสุเทพ อะทาโส เสนอครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2   
 

นายกมล  เหลือล ้า      ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผม 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย 

สามัญประจ าปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป ตามที่ท่านสุเทพ อะทาโส เสนอ 
โปรดยกมือขึ นครับ 

 

ที่ประชุม     มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของเทศบาลต าบลคูเมือง ประจ าปี 
2567 เป็น 4 สมัย ดังนี  
- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2567 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2567 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2567 
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2568 เริ่มประชุมวันที่ 1 

กุมภาพันธ์  2568 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2568  มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นเอก
ฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ  

 

นายกมล  เหลือล ้า      ได้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2567  
ประธานสภาฯ   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2568 แล้วขอให้เจ้าหน้าที่ 

น าไปจัดท าเป็นประกาศสภาเทศบาลต าบลคูเมืองพร้อมทั งปิดประกาศไว้ที่เทศบาล
ต าบลคูเมือง ให้ประชาชนทราบต่อไป 
 

                     3.2 ญัตติขออนุมัติการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

    -การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
 

นายโกศล  นามโร     ได้ชี แจงระเบียบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ  
เลขานุการสภาฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่4 การโอนและการแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 

โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
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นายกมล  เหลือล ้า      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ส าหรับระเบียบวาระ 3.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประธานสภาฯ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเอกสารเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ทุกท่านได้พิจารณาก่อนล่วง 
      หน้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ดูตามเอกการไปพร้อมๆ กันครับ 
 
นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ างบ 
ปลัดเทศบาล   ประมาณ 2567 ขอน าเรียนเบื องต้นก่อนครับเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2566 ที่ 

ผ่านมาหม้อแปลงไฟเทศบาลต าบลคูเมืองหม้อแปลงใหญ่ด้านนอกที่ควบคุมไฟ
ทั งหมดของเทศบาลได้เกิดระเบิดท าให้หม้อแปลงช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
อีกโดยถึงวันนี ทางเทศบาลได้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้ามาใช้ถ้าทางเทศบาลไม่ซื อก็ต้องเช่า
ไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนประมาณ 20,000 บาทส าหรับค่าเช่าหม้อ
แปลงซึ่งทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้งานและค่าใช้จ่ายจึงได้
ท าหนังสือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งทางการไฟฟ้าได้ด าเนินการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื อหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเงินรวม 282,872.90 บาท 
โดยทางเทศบาลต าบลคูเมืองไม่ได้ตั งงบประมาณรองรับในส่วนนี ไว้ซึ่งเป็นปัญหาที่
เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเหตุขึ น จึงได้หาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหานี ซึ่ง
ผู้บริหารมีอ านาจก็จริงแต่จะซื อได้หรือไม่ได้ก็ขึ นอยู่การอนุมัติของสภาเทศบาลต าบล
คูเมือง ซึ่งจะใช้เงินก็ต้องโอนงบประมาณมาตั งจ่ายใหม่ตามหลักการวิธีการโอน
งบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี  
โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร  ประเภท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั งไว้ 2 ,008,820 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,838,820 บาท โอนลดครั งนี  282,872.90 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 1,555,947.10 บาท 

       

ตั งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการหม้อแปลงไฟฟ้า (ส าหรับใช้ใน
ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมืองแทนของเก่าที่ชุดรุด)ตั งไว้ 0.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท โอนเพ่ิมครั งนี  282,872.90 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 282,872.90 บาท 
รวมการโอนทั งนี จ้านวน 282,872.90 บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพันแปดร้อย
เจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์ 
 

นายนิติศาสตร์ ค้าชาย     ได้แสดงความคิดเห็นว่า ส าหรับประเด็นเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะของบประมาณ 
ที่ปรึกษาพิเศษนายกฯ  ซื อใหม่ซึ่งหม้อแปลงที่ทางเทศบาลใช้อยู่ซื อมาประมาณ4ปี เกิดการช ารุดเสียหาย

  อาจจะเป็นด้วยอายุการใช้งานนานหรืออาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุสุ 
 วิสัยที่เกิดขึ นเพราะหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหัวใจส าคัญของการใช้งานในองค์กรถ้าไม่มีก็

ต้องไปเช่ามาซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงหากซึ่งมาก็จะจ่ายครั งเดียวเมื่อซื อมาใหม่เราก็
ต้องดูแลรักษาฝากผู้ดูแลช่วยกันเพ่ือจะได้ใช้หม้อแปลงให้นานที่สุดในการจัดซื อ
จัดหาใหม่ก็เห็นสมควรเพื่อใช้งานในองค์กรของเราก็ฝากท่านสมาชิกได้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมครับ 
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นายอ่อนจันทร์ ใจหาญ       ได้แสดงความคิดเห็นต่อประชุมว่า ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 
สมาชิกสภาเขต1   ส าหรับหน่วยงานของเราผมก็มีความคิดเห็นว่าในปีต่อไปเราอาจจะต้องตั ง 

งบประมาณในส่วนนี ไว้เพ่ือเกิดเหตุขึ นจะได้มีงบประมาณในส่วนนี มาไว้แก้ไขปัญหา
เพ่ือเกิดเหตุการณ์ระเบิดอีกหากไม่เกิดปัญหาก็สามารถโอนไปใช้งานอย่างอ่ืนได้
เพราะเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนซึ่งไฟฟ้าก็มีความจ าเป็นต่อการใช้งานผมเห็นสมควรครับ
       

นายกมล  เหลือล ้า       ไดเ้พ่ิมเติมต่อไปว่า เป็นเรื่องที่ดีท่ีท่านอ่อนจันทร์ ได้แสดงความคิดเห็นผมเห็นกับ 
ประธานสภาฯ   ท่านครับในปีงบประมาณต่อไปเราควรมีการตั งงบประมาณเพ่ือรองรับตรงนี ไว้ครับ 

มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567เพ่ือตั งจ่ายรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการหม้อแปลงไฟฟ้า (ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาล
ต าบลคูเมืองแทนของเก่าที่ชุดรุด)ตั งไว้ 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
0.00 บาท โอนเพ่ิมครั งนี  282 ,872.90 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
282 ,872.90 บาท เพ่ือไปตั งจ่ายในการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้างบประมาณ 
282,872.90 บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ นครับ 
 

ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือไปตั งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์หม้อแปลง 
ไฟฟ้างบประมาณ 282,872.90 บาท เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งด
ออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 
นายโกศล  นามโร     ได้ชี แจงระเบียบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
เลขานุการสภาฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่4 การโอนและการแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย 

ในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
  

 

นายกมล  เหลือล ้า     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั งที่ 1 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  
      งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน  าแบบ 

หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเราได้ต้องผ่านเทศบัญญัติงบประมาณไป งบประมาณ 
34,400 บาท ค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้าได้ 
1,300 ลิตรต่อนาที่ จ านวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
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ข้อความใหม ่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้าได้ 
1,130 ลิตรต่อนาที่ จ านวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
    

นายพิสิษฐ กล้าจิต     ได้สอบถามว่า ส าหรับเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขอเปลี่ยน  
สมาชิกสภาเขต2   แปลงจาก 1,300 ลิตรต่อนาที มาเป็น 1,130 ลิตรต่อนาที ซึ่งสเปคลดลงราคาจะ
      ลดลงไปด้วยไหมหรือว่าราคาเท่าเดิมครับ ซึ่งปริมาณการสูบน  าลดลง 
 
น.ส.วิราวัลย์ ไชยพิมพ์     ได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขอเปลี่ยน  
นักวิเคราะห์ฯ   แปลงจาก 1,300 ลิตรต่อนาที มาเป็น 1,130 ลิตรต่อนาที ตามบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ เนื่องจากได้พิมพ์รายละเอียดผิดจึงน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบตามวิธีงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ท่านสมาชิกภาได้
พิจารณาในวันนี เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบเพ่ือที่จะได้จัดซื อเครื่องสูบน  าใน
ล าดับต่อไปน าเรียนที่ประชุมค่ะ 

 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 รายการเครื่องสูบน  าแบบ
หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้าได้ 1,300 ลิตรต่อนาที่ ข้อความใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ
เครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที่ จ านวน 2 
เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ นครับ    

 
ที่ประชุม        มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 

ครั งที่ 1 รายการเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้าได้ 1,300 ลิตรต่อนาที่ 
ข้อความใหม ่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้าได้ 
1,130 ลิตรต่อนาที่ จ านวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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                       3.3 ญัตติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
          

นายโกศล  นามโร     ได้ชี แจงระเบียบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการ 
เลขานุการสภาฯ   ฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
      2566 หมวดที่ 8 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม 
      ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ นเมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบห้าล้าน เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่า
ห้าล้านบาท 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี ผูกพัน ให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการ
บอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหาผู้ขากหรือผู้
รับจ้างรายใหม่ โดยน าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขากหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่เพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เหลือได้ ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภายในระยะยาว 

 
นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อ 3.3 ญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง พ.ศ. 2567 ในปีนี ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่มากท่ีน้อย 
      ซ่ึงแต่ละโครงการก็จะไม่เท่ากันซ่ึงก็มีปัญหามากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนของงบ 

ประมาณท่ีผ่านการเห็นชอบของสภาในการตั งงบประมาณ พ.ศ. 2567 และในวันนี ก็
ได้มีโครงการให้ท่านได้พิจารณาเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมในการด าเนินโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนซึ่งก็เป็นอ านาจหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาในการ
พิจารณาในวันนี และขอน าเรียนที่ประชุมในเรื่องของการเงิน ณ ตอนนี มีเงินอยู่ที่  
ธนาคารกรุงไทย 3,704,129 บาท ธนาคารสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มีเงินอยู่ที่ 
3,871,803.56 บาท และอีกบัญชีหนึ่ง มีเงินอยู่ที่ 2,841,092.88 บาท และอีกบัญชี
อยู่ที่ 3,164,592.33 บาท และอีกบัญชี 1,371,081.57 บาท หักยอดเงินสะสม ณ 
ตอนนี  เราจะมียอดเงินอยู่ที่ 5,760,005.31 บาท หักยอดเงินทุนส ารองสะสม 
4,815,088.55 บาท หักยอดเช็คที่ยังไม่ขึ นเงิน 455,566.03 บาท รวมทั งหมด  
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11,030,649.95 บาท และยอดเงินในบัญชีรวมทั งหมด 14,954,199.80 บาท บัญชี
ทั งหมดมี 6 เล่ม  เงินคงเหลือที่สามารถเบิกจ่ายได้ 3,923,549.85 บาท ทั งหมดเป็น
เงินสะสมของปีงบประมาณปี2567จ านวน 10,575,083.92 บาท ตามระเบียบเงิน
สะสมซึ่งท่านเลขาสภาก็ได้น าเรียนชี แจงระเบียบให้ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วทุก
ท่านก็คงจะทราบระเบียบฯดีซึ่งเราก็ต้องท าตามระเบียบฯซึ่งต้องหักกันไว้แล้วทั ง
รายจ่ายประจ า งบบุคลากรกันไว้ 3 เดือน ทั งหมดทั งมวลที่กันไว้รวม 6,918,770.98 
บาท หักออกจาก 10 ,575 ,083.92 บาท เป็นเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 
3,656,312.94 บาท จึงได้เสนอโครงการเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาโครงการใน
การจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี ซึ่งโครงการรายละเอียดทางกองช่างได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่านได้พิจารณาดังต่อไปนี  
1. โครงการปรับถนนยกร่องพูนดิน บ้านคูเมืองหมู่ที่1 จากที่นานางทองศรี พรมศรี

ถึงที่นานายนิล แสนมาตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1 ,250 เมตร 
งบประมาณ 84,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงขยายถนนยกร่องพูนดิน บ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 จากที่นางวง
เดือน ค าสิงห์ ถึง ที่นานางมะลิวัลย์ บุญพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร งบประมาณ 28,000 บาท 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 จุดเริ่มต้นข้าง
โรงสีชุมชนหมู่ที่3 ถึงคลองช้างเผือก บ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร งบประมาณ 29,000 บาท 

4. โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตถนนดินบ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3บริเวณถนนดิน
ที่นานายอัมพร สิงห์คลี บ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 ลงท่อคอนกรีตขนาดท่อ 
40X100 จ านวน 10 ท่อน ลงจ านวน 2 จุด งบประมาณ 8,000 บาท 

5. โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตถนนดินบ้านสูงยางหมู่ที่4บริเวณถนนดินที่นา
นางสมร ผลวา บ้านสูงยางหมู่ที่4 ลงท่อขนาด 40X100 จ านวน 1 จุด จ านวน 5 
ท่อน งบประมาณ 4,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสูงยางหมู่ที่4 (จุดที่1) 
จากถนน คสล.เดิมหมู่ที่4 เชื่อม สามแยกต้นแคน บ้านดงเกลือหมู่ที่6 ,10 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 015 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
552 ตารางเมตร งบประมาณ 309,000 บาท 

ส าหรับถนนเส้นนี ถ้าถึงหน้าฝนการสัญจรจะล าบากมาก เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรของพ่ีน้องประชาชนจึงขอมติที่ประชุมในการท าถนนเส้นนี  
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงเกลือหมู่ที่10 จาก

ถนน คสล.เดิม ถึง ที่นานายสี อีสา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 45 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร  งบประมาณ 100,000 
บาท 
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสูงยางหมู่ที่4 (จุดที่2) 
จากถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนางถหวิน เย็นศริริ ถึง สามแยกระบบประปา
หมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่
ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร งบประมาณ 53,000 บาท 

9. โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน บ้านดงเกลือหมู่ที่6 จากที่นานางพันทิลา 
สุดชาลี ถึง ที่นางปุ้ม ชุมศรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หรือ
รวมปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 324 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 25,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบัวป่าหมู่ที่2 จากถนน 
คสล. เดิมที่นางอ่อน บัวแดง ถึง ที่นางอนงค์นาถ บัวแดง ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตาราง
เมตร งบประมาณ 100,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสูงยางหมู่ที่7 (จุดที่2) 
จากถนน คสล. เดิมหน้าบ้านนางรัตนา แสนบุญศรี ถึง บ้านนายถาวร โพธิ์สูง 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อย
กว่า 108 ตารางเมตร งบประมาณ 56,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสูงยางหมู่ที่7 (จุดที่1) 
จากถนน คสล.เดิมข้างบ้านนางดวงจันทร์ ชุมวัน ถึง บ้านนายสีลา พาที ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อย
กว่า 306 ตารางเมตร งบประมาณ 162,000 บาท 

13. โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านศรีคูเมืองหมู่ที่9  
งบประมาณ 200,000 บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพังหาดหมู่ที่5 จากถนน 
คสล. เดิมถึง ที่นานายปรีชา พาที ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 195 เมตร งบประมาณ 100,000 บาท 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงเกลือหมู่ที่10จากสาม
แยกถนนบ้านนางอ่อนตา สาขี ถึง สวนนายปรีชา ไม้หอม ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตาราง
เมตร งบประมาณ 100,000 บาท 

16. โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสูงยางหมู่ที่7-4 
(ช่วงที่1) กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร เริ่มต้นจากบ้านนางทองปลิว ชุมวัน ถึง 
บ้านนางสายมะณี แก้วแหวน 
 (ช่วงที่2) กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร เริ่มต้นจากท่ีสวนนางหนูลม พันธ์ลา ถึง 
บ้านนางสาวสุนิสา พิศวงค์    งบประมาณ 24,000 บาท 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าดวน หมู่ที่8 จากถนน 
คสล.เดิม ถึง หน้าบ้านนายนริน สุทโร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร งบประมาณ 
100,000 บาท 
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18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าดวนหมู่ที่8 จากสี่แยก
ถนนลาดยางบ้านนางอนุพร แจ่มสินธุ์ ถึงบ้านนางปรี ชุมวัน ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร งบประมาณ 200,000 บาท 

19. โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตพร้อมบ่อพักส าเร็จรูป บ้านสูงยางหมู่ที่7 วาง
ท่อขนาด 40X100  จ านวน 141 ท่อน พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 0.80X0.80 
เมตา จ านวน 5 บ่อ  เริ่มต้นจากบ้านนางยุภาพร ล  าเลิศ ถึง บ้านนางทองม้วน 
เทพนริน บ้านสูงยางหมู่ที่7 งบประมาณ 117,000 บาท 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คสล.ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลคูเมือง ถนนสายข้างห้องป้องกันเทศบาลต าบลคูเมือง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 180  
ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง ,โนนคูเมือง,ศรีคู
เมือง หมู่ที่1,3,9 จากถนน คสล.เดิมข้างวัดคูเมือง ถึง ข้างหนองบัว ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 540 
ตารางเมตร  งบประมาณ 300,000 บาท 

22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านป่าดวนหมู่ที่8 ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์
เมตร งบประมาณ 77,000 บาท 

23. โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน บ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 (จุดที่1) จากบ้าน
นางบุญมี รังดิษฐ์ ถึง ที่นายอัมพร สิงห์คลี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร หรือรวมปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
43,000 บาท 
รวมงบประมาณทั งสิ น 2,319,000 บาท 

      เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนจึงได้น าเข้าท่ีประชุม 
เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองได้พิจารณาในวันนี เพ่ือพ่ีน้องประชาชน
ทั งต าบลคูเมืองได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งโครงการที่น าเสนอในวันนี จ านวน 23 โครงการ
เป็นโครงการทีจ่ าเป็นและพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนน าโครงการเข้าที่ประชุมให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาร่วมกันค่ะ 

 

นายวิชัย มุริกานนท์     ได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับเรื่องนี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี แจงเบื องต้นไป 
ปลัดเทศบาล   ในเรื่องของเงินสะสมที่น าเรียนไปเป็นยอดเงินครา่วๆก่อนเนื่องจากทางเทศบาล 

ต าบลคูเมืองยังไม่สามารถปิดบัญชี เนื่องจากท่ีเคยน าเรียนไปว่าเราไม่มีบุคลากร
ทางด้านการเงินการคลังโดยตรงเรามีน้องวิจิตรา ซึ่งเป็นผู้ดูแลท าหน้าที่ตรงนี ซึ่งที่
ผ่านทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. ก็ได้เข้าตรวจการเงินการบัญชีเราและ
ได้แนะน าเรื่องต่างๆ ไปแล้วตอนนี ก็รอที่จะปิดบัญชีก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ น
เดือนมีนาคมนี ครับซึ่งในวันนี ก็จะเป็นการให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาโครงการตามที่
ท่านนายกฯได้เสนอญัตติเข้าสภาเพ่ือพิจารณาในวันนี ครับ 
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นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการที่เสนอในวันนี เป็นโครงการและตัวเลข  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง เบื องต้นที่น าเสนอไปตามระเบียบใหม่ไม่มีเงินทุนส ารองเงินสะสมซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว 
      ไปเป็นเงินสะสมก็น่าจะมีเงินมากกว่าที่น าเสนอในวันนี แต่หามีมากกว่าที่ขอเสนอใน 

วันนี เราก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั งก็ได้เพ่ือความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินก็ท าให้
ถูกระเบียบ ซึ่งในการเสนอในวันนี เป็นการประมาณการรายละเอียดล่วงหน้าเป็นการ
ประมาณการ และในวันที่ 1 มีนาคม การเงินจากจังหวัดก็จะเข้าตรวจการเงินของ
เทศบาลต าบลคูเมืองการเงินของเราก็น่าจะได้ตัวเลขที่สมบูรณ์ก็สามารถน ายอดเงิน
ตรงนี ไปท าประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้น าเรียนที่ประชุมแค่นี ก่อนค่ะ 

 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาด 

เงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการจ านวน 23 โครงการ งบประมาณทั งสิ นจ านวน 
2,319,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื นที่
ต าบลคูเมือง โปรดยกมือขึ นครับ    

ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการจ านวน 23 โครงการ  
งบประมาณทั งสิ นจ านวน 2,319,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ี
น้องประชาชนในพื นท่ีต าบลคูเมือง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออก
เสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
     3.4 ญัตติขอความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลคูเมืองเพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ 
นายโกศล  นามโร     ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับญัตติขอความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
เลขานุการสภาฯ   เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ ตามท่ีหมู่ที่5 บ้านพังหาดและหมู่ที่8 บ้านป่าดวน 

ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พื นที่ป่าไม้ เพ่ือก่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบในส่วน
ของรายละเอียดระเบียบข้อกฎหมายขออนุญาตให้งานนิติการ(นางชนาการ โมคภา)
ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ ในฐานะนักกฎหมายประจ าเทศบาลต าบลคูเมืองได้
ชี แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจครับ  

 
นางชนากานต์ โมคภาพ     ได้ชี แจงระเบียบว่า ขออนุญาตน าเรียนระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่าน 
 นิติกรช านาญการพิเศษ  สมาชิกเพ่ือประกอบ การพิจารณาค่ะ ตามหนังสือของกรมที่ดิน ที่ มท0511.3/ว 

38841 ได้ก าหนดแนวทางซักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมือง
หรือส่วนราชการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางวิธีปฏิบัติทบวงการเมืองขอใช้ที่ดินของรัฐหรือขอ
ถอนสภาพเพ่ือประโยชน์ในราชการตามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2547 โดย การใช้ที่ดินต้องอยู่โซนนิ่งที่จังหวัดก าหนดให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ได้
เท่านั นและห้ามไม่ให้ทบวงการเมืองจงใจเข้าประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยพละการ
หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้จังหวัดตรวจสอบและด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
ก าหนดไว้ กรณีทบวงการเมืองหรือส่วนราชการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ 
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ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก่อนที่การด าเนินการถอนสภาพหรือการขึ นทะเบียนที่ดิน
ของรัฐจะแล้วเสร็จก็ให้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนพร้อมกับขอถอนสภาพหรือขึ นทะเบียน
ไปในคราวเดียวกันนั น หมายถึงว่าก่อนจะใช้ที่ดินของรัฐก็ต้องขอถอนสภาพตาม
มาตรา 8 แห่ประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนก็ให้ขอใช้ตามมาตร
9ไปพลางก่อนและด าเนินการขอควบคู่กันไป 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตที่ดินที่จะขออนุญาตต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมีลักษณะ
ดังนี  
1.ที่ดินที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ์ครอบครอง 
2.ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ร่วมกันหากการอนุญาตไม่ขัด
ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและสภาต าบลร่วมกับผู้มีอ านาจดูแลรักษาไม่
ขัดข้องพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
แล้วเท่านั น 
3.ที่ดินที่มีผู้เวนคืนที่ดินให้แก่รัฐหรือทอดทิ งไม่ท าประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้าง
ว่างเปล่าจนตกเป็นที่ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
การอนุญาตต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี  
1.ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยประกอบกิจการด้วยตนเอง 
2.ไม่เป็นอันตรายต่อทรัพย์ของรัฐและของเอกชนซึ่งตั งอยู่บริเวณใกล้เคียง 
3.จ านวนเนื อที่ที่อนุญาตในจังหวัดหนึ่งๆ โดยผู้ขอจะขอเท่าไรก็ตามเมื่อรวมเนื อที่
ทั งหมดรายหนึ่งๆแล้วต้องไม่เกิน 10 ไร่ ถ้าผู้ขอรายใดเป็นคู่สมรสของผู้ขอรายหนึ่ง
หรือของผู้ที่ได้รับอนุญาตเนื อที่รวมกันแล้วไม่ควร 10 ไร่  
สรุป เทศบาลเราไม่ได้มีอ านาจอนุญาตแต่สภามีอ านาจพิจารณาว่าพื นที่ที่ขอขัดต่อ
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่และเนื อที่ต้องไม่เกิน 10 ไร่ และต้องดูว่า
ประชาชนมีมติเป็นอย่างไรเอกสารที่ประกอบต้องชัดเจน น าเรียนที่ประชุมค่ะ 

 
นายวิชัย มุริกานนท์     ได้ชี แจงว่า ส าหรับญัตตินี ที่ไปที่มาทั งสองหมู่บ้านคือบ้านพังหาดหมู่ที่5และบ้าน  
ปลัดเทศบาล   ป่าดวนหมู่ที่8ได้ท าหนังสือเข้ามาตามระเบียบขั นตอนเนื่องจากวัดทั งสองแห่งยังไม่ 

ตั งให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทางรัฐอยากให้วัดถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุที่ไม่
ผู้ต้องตามกฎหมายเนื่องจากไปสร้างวัดในที่ดินที่ไม่ใช่ของตนเอง แต่ถ้าหากไปสร้าง
วัดในที่ดินของรัฐก็ต้องมีระเบียบกฎหมายในการตามระเบียบกฎหมายตามที่ท่าน
นิกรได้น าเรียนข้อระเบียบกฎหมายไปแล้วนั นซึ่งขั นตอนก็จะต้องมี1 ,2,3 คือ วัด
จะต้องมีท่ีเป็นของตนเองไม่ใช่ที่ของสาธารณะ วิธีการถ้าจะขอใช้ที่สาธารณะมาท าที่
ของวัดท่านจะต้องขอมติประชาคมในหมู่บ้านก่อนว่าเห็นด้วยไหม และผู้ที่ดูแลที่ดิน
ของรัฐคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ใดจะใช้ที่สาธารณะจะต้องขออนุญาต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากแต่เบื องต้นต้องขอ
ประชาคมซึ่งประชาชนบ้านพังหาดและบ้านป่าดวนให้ด้วยกันหมดในการขอใช้ที่
แปลงนี เป็นที่ตั งของวัดและขั นตอนต่อมาก็คือจะต้องขอความเห็นชอบจากตัวแทนพ่ี
น้องประชาชนทั ง 12 ท่านว่าจะให้ใช้หรือไม่การขอใช้และการขอถอนสภาพ ค าว่า 
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ถอนสภาพเป็นภาษาทางกฎหมายแต่ถ้าเป็นภาษาทางเราคือขอเปลี่ยนจากที่
สาธารณะมาเป็นที่ของวัดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากซึ่งตอนนี เราจะท าควบคู่กันไปการขอใช้
เห็นควรให้ใช้ไหมถ้าเห็นชอบในขั นตอนต่อไปก็จะขอไปที่อ าเภอและจังหวัดเป็น
ขั นตอนต่อไป 

 
นางชนากานต์ โมคภา      ได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า  ส านักพุทธตรวจสอบแล้ววัดยังไม่ได้ขอใช้ที่ให้ถูกต้องตาม 
นิติกรช านาญการพิเศษ  ระเบียบซึ่งป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ท าตามระเบียบของป่าไม้ตามมาตรา 40  

เมื่อขอเปลี่ยนแปลงที่ที่จะไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันแต่ที่จะเปลี่ยนเป็นที่
ของส านักพระพุทธศาสนา กฎหมายก าหนดขอถอนสภาพมาตรา8 ซึ่งเป็นการใช้
ระยะเวลานาน กฎหมายจึงก าหนดให้ขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา9 ใช้ได้ 5 ปี ซึ่ง
อ านาจในการพิจารณาอนุญาตเบื องต้นคือผู้ว่าราชการจังหวัด คือระหว่าง 5 ปีนี ถ้า
การขอถอนสภาพยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จทุก 5 ปี คุณจะต้องท าเรื่องขออนุญาตไป
ใหม่ซึ่งอ านาจการอนุญาตคือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะต้องท าเรื่องขอผ่านที่ดินซึ่งทาง
สภาเทศบาลต าคูเมืองจะพิจารณาแค่ว่าที่ดินตรงนี ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ประชาชนหรือไม่ท าให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินเดือดร้อนหรือไม่หรือพื นที่
ใกล้เคียงของเอกชนเดือดร้อนหรือไม่และเกินกว่า 10ไร่ หรือไม่แค่นั นค่ะน าเรียนที่
ประชุมค่ะ 
 

นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับในเรื่องนี วัดตามที่เราเรียกกันติดปากเป็นประจ า  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ก็คือว่า “วัด” แต่ถ้าที่ถูกต้องตามตัวหนังสือท่ีถูกต้องก็คือ ส านักสงฆ์ สืบเนื่องจากส า 

นักพระพุทธศาสนาท าหนังสือเพ่ือที่จะยกฐานะที่พักสงฆ์วัดก็คือที่พักสงฆ์บ้าน
ป่าดวนและที่พักสงฆ์บ้านพังหาดเพ่ือความถูกต้องตามระเบียบจึงน าเข้าที่ประชุมให้
ท่านสมาชิกได้พิจารณาในวันนี  

 
นายจ้านงค์ พรมสุข     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ   
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื นที่ป่าไม้ระดับอ าเภอ เมื่อวันที่  

8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดบ้านพังหาดและวัดบ้านป่าดวน ค าขอนี เป็นค าขอของส านัก
พระพุทธศาสนาให้แต่งตั งคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอเพ่ือส ารวจ
ข้อเท็จจริงซึ่งวัดทั ง 2 แห่งนี  เราได้ขึ นทะเบียนตามมติรัฐมนตรีไว้แล้วซึ่งในพื นที่
อ าเภอเมืองสรวงมีทั งหมด 10 แห่งจะอยู่ที่ต าบลคูเมือง 2 แห่ง ก็คือ ป่าดวนและพัง
หาด ซึ่งทางอ าเภอให้เราเพ่ิมเติมในส่วนของการประชาคมหมู่บ้านในประชาคมให้
ระบุว่ามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบไม่มีคนคัดค้าน ประกอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม
และรูปถ่ายและตามระเบียบขอใช้ที่ส่งเข้าให้สภาเห็นชอบในฐานผู้ดูแลหลังจากสภา
มีมติเห็นชอบแล้วก็จะส่งรายงานตัวนี ให้กับระดับอ าเภอ ระดับอ าเภอส่งเข้าระดับ
จังหวัด จังหวัดจะส่งที่ส านักพุทธศาสนา ซึ่งเรื่องนี มีความเร่งด่วนถ้าไม่รีบประชุมก็
จะท าให้เรื่องนี ตกไป ซึ่งพื นที่ส านักพุทธศาสนาก็ได้ท าหนังสือแจ้งมาพื นที่ของวัดพัง
หาดเนื อที่ 6 ไร่ 1 ตารางวา และในส่วนของวัดป่าดวนเนื อที่ 14ไร่ 3 งาน 16ตาราง
วา ซึ่ง 14 ไร่นี ทางอ าเภออธิบายว่าไม่เกิน 15 ไร่เรื่องจะจบที่เขตขอนแก่น แต่ถ้าเป็น  
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15ไร่ต้องถึงกระทรวง ซึ่งเรื่องนี เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงให้ผู้ใหญ่บ้านทั ง 2 หมู่บ้านได้ท า
หนังสือเข้ามา ซึ่งรายงานการประชุมสภาก็จะส่งให้คณะกรรมการระดับอ าเภอต่อไป
ซึ่งในเรื่องของการขอส านักพระพุทธศาสนาจะด าเนินการเองครับน าเรียนที่ประชุม
ครับ 

 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขอถอน 

สภาพที่สาธารณประโยชน์ และเห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือการสร้างวัด
บ้านป่าดวน และเพ่ือการสร้างวัดบ้านพังหาด โปรดยกมือขึ นครับ  
  

ที่ประชุม      มีมติ เห็นชอบให้ขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ และเห็นชอบให้ใช้ที่
สาธารณประโยชน์ เพ่ือการสร้างวัดบ้านป่าดวน และเพ่ือการสร้างวัดบ้านพังหาด
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า 
ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
        3.5 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2566 
 

นายโกศล  นามโร     ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
เลขานุการสภาฯ   พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่3 พ.ศ. 2561 การรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
น.ส.วิราวัลย์ ไชยพิมพ์     ได้รายงานที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลคูเมือง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  

2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
29 (2) เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นให้รับทราบและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั งซึ่งคณะกรรมติดตาม 
ได้น าเสนอและรายงานเพ่ือทราบตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาแล้ว
เนื่องจากไม่มีการประชุมสภาจึงได้น ามารายงานในคราวนี  ซึ่งรายละเอียดทาง 
เจ้าหน้าที่ได้น าส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านในก่อนล่วงหน้าแล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูไป
พร้อมๆ กัน ซึ่งในปี 2566 ได้บรรจุแผนไว้แยกเป็น 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง 
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พื นฐานจ านวน 32 โครงการ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยชุมชน จ านวน 39 โครงการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ 4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จ านวน 
14 โครงการ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จ านวน 16 โครงการ รวม
ทั งหมดจ านวน 105 โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณปี 2565 เทศบาลต าบลคูเมืองได้
ด าเนินโครงการไปทั งสิ นจ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.24 ของโครงการ
ทั งหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2566  ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้ไปก่อนล่วงหน้าแล้ว
และหวังว่าทุกท่านจะได้ดูรายละเอียดแล้วนะคะซึ่งส าหรับปี 2566 โครงการที่เราได้
ด าเนินการไปก็ถือว่าน้อยด้วยเหตุที่ว่างบประมาณเรามีน้อยมีจ ากัดไม่สามารถที่จ า
ด าเนินโครงการได้ครบทุกโครงการที่บรรจุไว้ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานคือ งบประมาไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จ ากัด ประกอบกับความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมากกว่างบประมาณที่มีจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้
ทั งหมดจึงได้จัดล าดับความส าคัญของปัญหามากน้อยจึงด าเนินการ ได้เป็นบาง
โครงการบางกิจกรรมได้ 

 
ที่ประชุม     รับทราบร่วมกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายสุเทพ อะทาโส     ไดส้อบถามประชุมว่า ถนนเส้นบ้านสูงยางหมู่ที่4 ตรงบ้านนางเล็ก พลศรีเชื่อม  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  หนองยางอยากทราบว่าจะด าเนินการให้เมื่อไหร่ครับ และฝากในเรื่องของการขยาย 
      เขตไฟฟ้าพ่ีน้องฝากถามจะได้ไหมที่แจ้งเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาครับ 
 

นายหม่ืน สืบเพชร      ไดส้อบถามที่ประชุมว่า เกี่ยวกับการลงท่อระบายน  าหนองเค้าแลนจะได้ด าเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 การให้ไหมครับเพราะปีที่แล้วก็ไม่ได้ด าเนินการให้ซึ่งพ่ีน้องประชาชนก็เดือดร้อนใน

การสัญจรไปมาในปีนี ก็ขอฝากท่านนายกได้ด าเนินการให้ด้วยครับและอีกเรื่องของ
น  าประปาหมู่ที่9 ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายก ในเรื่องของน  าประปาหมู่ที่9 ซึ่งตอนนี 
น  าประปาไหลแล้วพ่ีน้องได้ใช้น  าทุกครัวเรือนแล้วขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชน
ครับขอบคุณครับ 

 

นายพิสิษฐ  กล้าจิต      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยช่างประปาเรามีคนเดียวคือ นายทศพล เพชรพ่ึงแพง  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  แต่การซ่อมท่อประปาแตกในปีนี มีจ านวนมากเรามีช่างเพียงคนเดียวท างานไม่ไหว 

ครับนี่ช่างท างานทุกวันไม่มีวันหยุดก็ยังท าไม่ทันเนื่องจากมีปัญหามาก งานเยอะล้น
มือหากจะจ้างเพิ่มเพ่ือมาช่วยช่าง (นายทศพล เพชรพ่ึงแพง) อีกสักคนจะได้ไหมครับ
และอีกเรื่องเป็นเรื่องท่ีสอง ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปีที่ผ่านมายังไม่ได้ไม่ทราบ
ว่าจะได้ไหมครับขอความชัดเจนด้วยครับ  
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นายวัลลภ  เลิศพันธุ์      ได้สอบถามที่ประชุมว่า โครงการที่ผ่านสภาที่ตั งไว้ในเทศบัญญัติแล้วไม่ทราบว่า  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  จะด าเนินการไหมครับหรือว่าตกหล่นไปครับเพราะพี่น้องประชาชนฝากถามค่ะ  
       

นางถนอม ค้าชาย      ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ขอตอบข้อซักถามก่อนนะคะส าหรับโครงการลงท่อทุก  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง โครงการที่ผ่านสภาแล้วไม่ต้องผ่านสภาใหม่โครงการยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ยัง 

ไม่มีผู้รับจ้างแล้วงบประมาณของการลงท่อท ายากจะต้องมีแม็กโครในการขุดลงท่อ
จึงจะท าไดแ้ละในส่วนของหนองเค้าแลนจะให้ทางกองช่างไปดูให้ก่อนแล้วค่อยมาคุย
หาวิธีแก้ไขกันในรอบต่อไปเทศบาลต าบลคูเมืองมีความจ าเป็นมากที่สุดคือเรื่องน  าซึ่ง
ในเรื่องของการท าประปามีหมู่ที่2 หมู่เดียวที่ไม่ได้ให้เทศบาลดูแล ในการซ่อมแซม
ระบบประปาหรือซ่อมท่อประปาเป็นปัญหาที่หนักเข้าใจดีคนที่ท างานหนักก็เห็นใจ
แต่ถ้าหาคนที่เป็นช่างที่ท างานได้เหมือนช่างต่อก็จะดีมาซึ่งเขาท างานเขามีความ
รับผิดชอบมากซึ่งมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่มีความรับผิดชอบหามีคนที่รับผิดชอบ
แบบนี่ก็อยากจะได้มาท าถ้าท่านใดมีบุคคลก็น าเสนอมาต้องเป็นบุคคลที่ใจรักด้วยก็
ให้มองๆไว้ให้หาไว้ในการท าตั งเทศบัญญัติในรอบต่อไปจะได้ตั งงบประมาณในการ
จา้งไดแ้ละในเรื่องของค่าตอบแทนก็จะดูให้อีกครั งค่ะ 

  

นายวิชัย มุริกานนท์     ได้ชี แจงว่า ส าหรับเรื่องขยายเขตไฟฟ้าไม่ใช่อ านาจของนายกเป็นอ านาจของไฟฟ้า  
ปลัดเทศบาล   นายกเป็นผู้รวบรวมประสานไปยังไฟฟ้าให้ในส่วนของการตามเรื่องจะต้องด าเนินการ 

เองครับในเรื่องของประปาก็ฝากเรื่องท่านรองปรีชาหามีช่องทางในการหาคนที่จะมา
ช่วยดูแลเพราะที่อ่ืนนี เขามีคนดูแลหลายคนไม่ใช่คนเดียวเหมือนเทศบาลต าบลคู
เมือง และในเรื่องของค่าตอบแทนเป็นข้อผิดพลาดเนื่องจากทางน้องเขางานเยอะ
หรืออาจจะไม่ได้เบิกให้ก็เข้าใจน้องเขาในเรื่องของการเบิกย้อนหลังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากขัดต่อระเบียบครับ 

 

นางถนอม ค้าชาย     ได้แจง้ว่า ส าหรับในปีนี ทางเทศบาลต าบลคูเมืองได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง กีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์ ซึ่งช่วงนี ก็เป็นการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาไม่ 

ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสาร การเตรียมสนามก็อยากให้ทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ในการจัดเตรียมงานในครั งนี โดยจะเริ่มในวันที่4-8 มีนาคม 2567 ในการจัดเตรียม
สนามเราก็จะมีท่านอาจารย์ประกาศ อาจเมือง มาช่วยดูแลในเรื่องของจัดเตรียม
สนามและนอกจากนี ก็จะมีอาจารย์ล ายอง ค าหมอน มาช่วยด้วยเป็นคณะกรรมการ
และคณะท างาน และในวันที่ 8 จะเป็นการเดินขบวนพาเหรด ซึ่งท่านสมาชิกทุกท่าน
ก็ต้องมาเข้าร่วมเทศบาลต าบลคูเมือง พร้อมเราทั งหมดก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะ
เราเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสนามก็ใช้สนามที่อ าเภอเมืองสรวงเหมือนเดิมและจะมี
ขบวนผู้สูงอายุมาร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยและเป็นชุดการแสดงช่วงพิธีเปิดงาน
ด้วยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายมากมายเกิดขึ นไม่ว่าจะเป็นการกางเต้นท์ส าหรับกอง
อ านวยการจ านวน 3 หลัง และส าหรับหน่วยงานอีก 9 หลัง หรืออะไรอีกมากมายก็
ขอให้ทุกท่านได้มาช่วยกันส าหรับเรื่องน  าประปาตอนนี ทางคูเมืองหมู่ที่1,3,9 ก็คือว่า
หนักที่สุดท่านรองปรีชาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่ก็เห็นใจความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนและอีกเรื่องปลายเดือนมีนาคมเทศบาลต าบลคูเมืองจะจัดงานเขียง
สัมพันธ์ของ อปพร. เทศบาลต าบลคูเมืองน าเรียนเบื องต้นแค่นี ก่อนค่ะ 
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นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ หาก 
 ประธานสภาฯ     ไม่มี ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหวังว่าการประชุมครั งหน้าคงจะให้เกียรติ 
      มาร่วมประชุม กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองครับ 

เลิกประชุมเวลา      14.30   น. 

                  
              (นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์)                  
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 
            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                       
                   (นายโกศล  นามโร) 
                    รองปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

      ลงชื่อ       กรรมการและเลขานุการ 
                                             นายพิสิษฐ  กล้าจิต 
                                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
      ลงชื่อ                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

                                            นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
   ลงชื่อ                                     กรรมการและเลขานุการ 
                                          นายประเทือง  ยางเงิน 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 
 

                        ที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั งที่  1/ 2567  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3/2566 ครั งที่ 2 แล้ว                          

                                                            
                                               (นายกมล  เหลือล  า) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 


